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รายงานการประชุม 
คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 

ครั้งที่  5/2554 
วันพุธที่  3  สิงหาคม  2554 

ณ  ห้องประชุม  1201  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
---------------------------------- 

 
ผู้มาประชุม 
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทรงยศ  วีระทวีมาศ  คณบด ี    ประธาน 
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นพดล  ต้ังสกุล   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 
3. นายวรัฐ  ลาชโรจน์    รองคณบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา  
4. นายสักการ  ราษีสุทธ์ิ    รองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
5. นายนรากร  พุทธโฆษ์    รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา 
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรนาถ  สินอุไรพันธ์  รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์  และ 

รักษาราชการแทนรองคณบดีฝ่ายวิจัย 
7. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนสิทธ์ิ  จันทะรี  หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์  
8. นายชลวุฒิ  พรหมสาขา ณ สกลนคร  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
9. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สิทธา กองสาสนะ  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
10. นางสาวรุ่งจิต จารุพงษ์ทวิช   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา  
11. นายธรรมวัฒน์  อินทจักร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
12. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ  ไชยะกุล  กรรมการประจาํคณะจากคณาจารย์ประจํา 
13. นายชูพงษ์  ทองคําสมุทร   กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
14. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์  กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา 
15. นางอโนชา นนทคุปต์    เลขานุการคณะ 
 

เริ่มประชุมเวลา   13.40  น. 
 

 

ประธานกล่าวเปิดประชุม และดําเนินการประชุมตามระเบียบวาระดังต่อไปนี้ 
 

ระเบียบวาระที่ 1     รบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  
  ครั้งที่ 4/2554  เมื่อวันที่  22 มิถุนายน 2554  

 

มติ  ท่ีประชุมมีมติรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวโดยไม่มีการแก้ไข 
 

ระเบียบวาระที่ 2   เรื่องสืบเนื่อง 
  

2.1 ตัวชี้วัดที่เก่ียวข้องกับการดําเนินงานของคณะกรรมการประจําคณะ 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา (ร่าง) แบบสอบถามความพึงพอใจของบุคลากร
คณะที่มีต่อบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงได้ดําเนินการจัดทําร่วมกับรองคณบดีฝ่ายวางแผน
และพัฒนา, เลขานุการคณะ และนายธรรมวัฒน์ อินทจักร  (กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา)  โดยนํา 3 
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ประเด็น  ได้แก่ 1) อํานาจและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะ  2) หลักธรรมาภิบาล  และ 3) วิสัยทัศน์ มา
ประกอบการพิจารณาในการจัดทําแบบสอบถาม  ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา  

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบ (ร่าง) แบบสอบถามตามที่เสนอ และให้ใช้สําหรับการ
สอบถามความพึงพอใจของบุคลากรที่มีต่อบทบาทและหน้าท่ีของคณะกรรมการประจําคณะต่อไปได้ 

 

ระเบียบวาระที่ 3   เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 

3.1 เสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา มหาวิทยาลัยขอนแก่น ประจําปี 2554 

 

ประธานแจ้งว่า มหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณบดีโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจํา
คณะฯ ซ่ึงเป็นผู้มีสิทธ์ิเสนอชื่อตามข้อ 7 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย รางวัลพระธาตุพนมทองคํา 
พ.ศ.2549 พิจารณาเสนอชื่อบุคคลหรือนิติบุคคล ผู้สมควรได้รับรางวัลพระธาตุพนมทองคํา ประจําปี 2554 จํานวน
ไม่เกิน 2 ชื่อ (โดยวิธีลับ) ภายในวันที่ 4 สิงหาคม 2554 ตามกรอบหลักเกณฑ์ดังนี้ 

1.   เปน็ผู้ประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือ 
2.   มีเกียรติคุณดีเด่นจนปรากฏเป็นที่ยอมรับท้ังในระดับชาติหรือระดับนานาชาติ หรือ 
3.   เป็นผู้อุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อสังคมภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  
และ 
4.  เป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลท่ัวไป 

นอกจากนี้ จะต้องสะท้อนเจตนารมณ์และทิศทางในเรื่องใดเรื่องหนึ่งของมหาวิทยาลัยให้ปรากฏแก่สังคม ดังนี้ 
1. เป็นแบบอย่างที่ดีหรือประสบความสําเร็จในด้านการช่วยตนเองให้พ้นจากความยากจน โดยไม่

ย่อท้อต่ออุปสรรคหรือปัญหา พร้อมทั้งได้มีการนําองค์ความรู้และประสบการณ์นั้นมาช่วยผู้อื่น
และสังคมได้ หรือ 

2. เป็นแบบอย่างที่ดี หรือประสบความสําเร็จในด้านการพัฒนาภาคอีสาน หรือการอนุรักษ์และ
ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมอีสาน 

โดยท้ัง 2 กรณีข้างต้น จะพิจารณาในด้านของความซื่อสัตย์สุจริตและความเสียสละ เป็นองค์ประกอบสําคญั สําหรับ
การพิจารณาในดา้นความซ่ือสัตย์สจุริต จะให้ความสาํคัญในดา้นของครอบครัว การทํางาน และการช่วยเหลือสังคม
โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเป็นหลัก 
 

ท้ังนี้ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ คณะจะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามท่ีกําหนด โดยสรุป
ให้มีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  พร้อมทั้งแนบคําประกาศเกียรติคุณ จํานวน 9 ชุด นอกจากนี้ สามารถ
แนบเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ท่ีจะเป็นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ 
 

3.2  เสนอชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2554 
 

มหาวิทยาลัยฯ ขอให้คณบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจําคณะ ซ่ึงเป็นผู้ท่ีมีสิทธ์ิ 
เสนอชื่อตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยขอนแก่น ว่าด้วย การให้ปริญญากิตติมศักด์ิ พ.ศ.2539 ข้อ 9.2 เสนอชื่อบุคคลผู้
สมควรได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ประจําปี 2554 (โดยวิธีลับ) ภายในวันที่ 17 สิงหาคม 2554 ตามกรอบคุณสมบัติ
ของผู้ท่ีสมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักด์ิ ดังนี้ 

1. คุณสมบัติท่ัวไป 
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  1.1  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิและมีคุณธรรมจริยธรรมเป็นที่ปรากฏทั่วไป 
  1.2  มิได้เป็นข้าราชการประจําของมหาวิทยาลัยขอนแก่น หรือกรรมการสภามหาวิทยาลัย 

      ของมหาวิทยาลัยขอนแก่น 
2. คุณสมบัติด้านวิชาการหรือคุณสมบัติพิเศษ 

  2.1  เป็นบุคคลท่ีประสบความสําเร็จอย่างยอดเยี่ยมในวิชาชีพ หรือมีเกียรติคุณดีเด่น จน 
ปรากฏเป็นที่ยอมรับและเป็นแบบอย่างที่ดีแก่บุคคลท่ัวไป และเป็นผู้ท่ีอุทิศตนเป็น
ประโยชน์ต่อสังคมในด้านที่เกี่ยวเนื่องกับปริญญาที่จะได้รับ หรือ 

2.2  เป็นบุคคลท่ีมีผลงานทางวิชาการดีเด่นในสาขาวิชาที่มีการเปิดสอนในมหาวิทยาลัย 
        ขอนแก่น เป็นแบบอย่างที่ดีและเป็นที่ยอมรับในวงวิชาการ 
 

ท้ังนี้ การเสนอชื่อผู้สมควรได้รับรางวัลนี้ คณะจะต้องกรอกข้อมูลแบบฟอร์มตามท่ีกําหนด โดยสรุป
ให้มีความยาวไม่เกิน 5 หน้ากระดาษ A4  พร้อมทั้งแนบคําประกาศเกียรติคุณ จํานวน 9 ชุด นอกจากนี้ สามารถ
แนบเอกสารหรือสื่อต่าง ๆ ท่ีจะเป็นข้อมูลสนับสนุนเพิ่มเติมได้ตามความเหมาะสม จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติไม่เสนอชื่อ 
 

3.3  งบพัฒนาคณะจากการปรับโครงสร้างภาควิชา 
 

เลขานุการคณะแจ้งว่า  ตามท่ีประกาศมหาวิทยาลัยขอนแก่น ฉบับท่ี 1715/2552 ลงวันที่ 24 
กันยายน 2552 เรื่อง ค่าตอบแทนผู้ดํารงตําแหน่งหัวหน้าหน่วยงานที่มีวาระ ได้กําหนดหลักเกณฑ์ท่ีเกี่ยวข้องไว้ว่า 
กรณีท่ีมีการปรับโครงสร้างองค์กรจากภาควิชา/สายวิชา/หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ทําให้
มีจํานวนภาควิชา/สายวิชา/หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ลดลง ให้ทางมหาวิทยาลัยจัดสรร
เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย ตามจํานวนภาควิชา/สายวิชา/หรือที่เรียกชื่ออย่างอื่นตามประกาศสภามหาวิทยาลัย ท่ี
ลดลง เพื่อให้คณะนั้นๆ นําไปใช้ในการพัฒนาคณะ โดยการจะใช้จ่ายเงินดังกล่าวนั้น ให้ต้องผ่านความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการประจําคณะโดยจัดทําเป็นประกาศของคณะ ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ใน
คราวประชุมครั้งที่ 9/2552  เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2552 ได้มีมติเห็นชอบให้นําเงินดังกล่าว เข้าบัญชีกองทุน
สนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ  โดยหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินนั้น  ให้เป็นไปตามประกาศกองทุนฯ ท่ี
มีอยู่แล้ว   

อย่างไรก็ตาม ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีการเงินคณะว่า เงินรายได้มหาวิทยาลัยดังกล่าวนี้ ทางคณะไม่
อาจนําไปใช้จ่ายตามหลักเกณฑ์กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะได้  เนื่องจากรหัสกิจกรรม/
โครงการแตกต่างกัน ไม่สามารถโอนเงินข้ามงบประมาณได้ และไม่มีผังบัญชีรองรับการโอนงบประมาณ ซ่ึงเงินที่
ได้รับโอนนี้ (จํานวนเงนิปีละ 5,600 บาท X 4 ภาควิชา X 12 เดือน = 268,800 บาท หักภาษีเงินได้ 26,880 บาท  
คงเหลือเงินรับจริง 241,920 บาท/ปี)   หากไม่มีการใช้จ่ายเงิน ก็จะถูกผลักเข้าบัญชีเงินทุนสํารองสะสมของคณะเมื่อ
สิ้นปีงบประมาณ 

ท้ังนี้ จากการสอบถามคณะต่างๆ ท่ีได้รับการจัดสรรเงินรายได้มหาวิทยาลัย จากกรณีการปรับ
โครงสร้างภาควิชา คณะต่างๆ เหล่านั้นจะผลักเงินดังกล่าวเข้าบัญชีเงินทุนสํารองสะสมของคณะไว้  การใช้จ่ายเงิน
ใดๆ ในระหว่างปีงบประมาณ จะใช้จ่ายตามแผนงบประมาณเงินรายได้ประจําปีท่ีคณะตั้งไว้  

อนึ่ง ในการสนับสนุนงบประมาณให้แก่กองทุนสนับสนุนการวิจัยและบริการวิชาการของคณะ นั้น 
ทางคณะได้จัดสรรงบประมาณเงินรายได้ประจําปี จํานวน 3% ให้แก่กองทุนดังกล่าวเป็นประจําทุกปีอยู่แล้ว  ยกเว้น
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ในปีงบประมาณ 2554  เนื่องจากกองทุนฯ มีวงเงินคงเหลือที่สามารถใช้บริหารและสนับสนุนการวิจัยและบริการ
วิชาการของคณะสําหรับปีงบประมาณ 2554 ต่อไปได้ 

จากเหตุผลดังกล่าวข้างต้น และเพื่อสมทบเงินสําหรับส่งเสริมความมั่นคงทางการเงินของคณะ  ดังนั้น 
จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ การนําเงินรายได้มหาวิทยาลัย จากกรณีการปรับโครงสร้างภาควชิา 
ท่ีคณะจะได้รับเป็นประจําทุกปี ไปสมทบเข้าบัญชีเงนิทุนสํารองสะสมของคณะ แทนด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว  มีมติเห็นชอบตามที่เสนอ 
 

3.4  (ร่าง) ปฏิทินเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะ 
 

เลขานุการคณะ แจ้งว่า เพื่อให้มีการเสนอวาระการประชุมท่ีสําคัญๆ ต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
ได้ทันกําหนดการของกิจกรรมในรอบปี   ดังนั้น จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะเพื่อพิจารณา (ร่าง) 
ปฏิทินเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจําคณะในรอบปี ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม  ท้ังนี้ เพื่อ
แจ้งให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติ ในการเตรียมการและเสนอวาระการประชุมต่อคณะกรรมการประจําคณะ 
ตามปฏิทินดังกล่าวต่อไป  จึงเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา 

นายธรรมวัฒน์ อินทจักร  เสนอเห็นควรให้มีการรายงานผลการดําเนินงานตามรอบระยะเวลาที่
กําหนดของคณะกรรมการชุดสําคัญ ๆ ท่ีคณะแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ 
เช่น คณะกรรมการจรรยาบรรณคณะ คณะกรรมการกองทุนสนับสนุนวิจัยและบริการวิชาการคณะ เป็นต้น เพื่อแจ้ง
ให้ท่ีประชุมทราบด้วย 

 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบ (ร่าง) ปฏิทินเสนอวาระการประชุมคณะกรรมการประจํา 
คณะในรอบปี ตามที่เสนอ  โดยขอให้ฝ่ายเลขานุการที่ประชุม นําข้อเสนอแนะจากที่ประชุมไปกําหนดปฏิทินเพิ่มเติม
ให้มีการรายงานผลการดําเนินงานของคณะกรรมการชุดสําคัญ ๆ ท่ีคณะแต่งตั้งขึ้นโดยความเห็นชอบจากที่ประชุม
คณะกรรมการประจําคณะฯ ด้วย  ก่อนเวยีนให้ฝ่ายท่ีเกี่ยวข้องทราบและถือปฏิบัติตามปฏิทินดังกล่าวต่อไป  
 

3.5 หารือสัดส่วนการใช้เงินหมวดการจัดการของหลักสูตร 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ ไชยะกุล  ในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.ม. สาขาวิชา
เทคโนโลยีอาคาร  หารือที่ประชุมเกี่ยวกับการบริหารจัดการงบประมาณของหลักสูตรสาขาวิชาเทคโนโลยีอาคาร ใน
ประเด็นต่าง ๆ ดังนี้ 

1.  จากงบประมาณที่หลักสูตรได้รับจัดสรร  มีงบประมาณบางรายการที่มีเงินเหลือจ่าย  ทาง
หลักสูตรจึงได้หารือกันว่า ควรรวมงบประมาณเหลือจ่ายเหล่านั้น นําไปจัดซ้ือครุภัณฑ์สําหรับการจัดการเรียนการ
สอน ซ่ึงไม่ทราบว่าจะสามารถดําเนินการได้หรือไม่ 

2.  ขอทราบความเป็นไปได้ ในการจัดสรรงบประมาณหมวดค่าตอบแทน เพื่อจ้างเจ้าหน้าท่ีประจํา
สายสนับสนุน ให้ไปอยู่ในความดูแลของหลักสูตร เนื่องจากที่ผ่านมาพบปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี
ประจําหลักสูตร ซ่ึงไม่ได้อยู่ภายใต้การกํากับดูแลของหลักสูตร และรวมถึงปัญหาการขาดเจ้าหน้าท่ีประจํา
ห้องปฏิบัติการ ซ่ึงได้เคยเสนอทางคณะแล้ว แต่การพิจารณายังค่อนข้างใช้เวลา  

3.  จากสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจําปีท่ีหลักสูตรได้รับ เพื่อใช้ในการจัดการศึกษาของ
หลักสูตร จํานวน 35% นั้น  ท่ีผ่านมาพบว่าเพียงพอที่จะสามารถบริหารจัดการหลักสูตรให้ดําเนินไปได้ แต่หากคณะ
สามารถจัดสรรงบประมาณในสัดส่วนที่เพิ่มขึ้นได้มากกว่าเดิม ก็จะทําให้การจัดการเรียนการสอน การพัฒนา
อาจารย์และนักศึกษาในเรื่องวิชาการดีย่ิงขึ้น  
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รองคณบดีฝ่ายบริหารเสนอว่า เรื่องการจัดซ้ือครุภัณฑ์นั้น เห็นควรให้มีการหารือกันในหลักสูตรก่อน
เพื่อกําหนดรายการและลําดับความสําคัญของครุภัณฑ์ แล้วจึงเสนอมาที่คณะเพื่อพิจารณาจัดลําดับความสําคัญใน
ภาพรวมของคณะ กรณีใดที่ไม่สามารถดําเนินการได้ในปีนี้ ก็จะนําไปจัดไว้ให้ในแผนของปีงบประมาณหน้า 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบให้มีการศึกษาและเสนอสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณที่ 
เหมาะสมสําหรับปีงบประมาณต่อไปต่อที่ประชุม โดยมอบหมายให้คณะทํางานซ่ึงประกอบด้วย รองคณบดีฝ่าย
วางแผนและพัฒนา (ประธาน) หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และประธานกรรมการบริหารทุกหลักสูตร เป็น
ผู้ทําหน้าท่ีศึกษาและเสนอผลการทบทวนสัดส่วนการจัดสรรงบประมาณประจําปีท่ีเหมาะสม ต่อคณะกรรมการ
ประจําคณะในการประชุมครั้งถัดไป 
 

3.6 การจัดสัมมนาแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการคณะนอกสถานที่ 
 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ย่ิงสวัสด์ิ ไชยะกุล แจง้ว่า ตามท่ีทางคณะจะจัดสมัมนาแผนยุทธศาสตร์ และแผน  
ปฏิบัติราชการคณะนอกสถานที่ในช่วงกลางเดือนสิงหาคม 2554 นั้น เนื่องจากตนเองติดภารกิจอื่นที่ไม่อาจร่วม
เดินทางไปได้ จึงเสนอขอให้มีการนําข้อสรุปท่ีได้จากการสัมมนาครั้งนี้ มาเผยแพร่ให้บุคลากรทราบ ก่อนการจัดทํา
และประกาศใช้แผนฯ ต่อไปด้วย 
 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบตามเสนอ 
 

ระเบียบวาระที่ 4   เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 
 

4.1 สรุปมติคณะกรรมการประจําคณะฯ นอกวาระการประชุม 
 

เลขานุการคณะแจ้งว่า ในช่วงที่ไม่มีการประชุมคณะกรรมการประจําคณะฯ มีเรื่องเร่งด่วนที่ต้องเวียน
เสนอขอมติจากคณะกรรมการประจําคณะฯ จํานวน 1 เรื่อง ซ่ึงคณะกรรมการประจําคณะฯ ได้พิจารณาแล้ว มีมติ
เห็นชอบให้เสนอชื่อผู้สมควรดํารงตําแหน่งกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ แทนตําแหน่งที่ว่าง ต่ออธิการบดี 
จํานวน 1 ชื่อ คือ นายยอดเยี่ยม เทพธรานนท์  (ตามหนังสือเวียนขอมติท่ี ศธ 0514.19.1.1/(กค) ว.23 ลงวันที่ 24 
มิถุนายน 2554)  จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

4.2 ผลการเลือกต้ังกรรมการสภาคณาจารย์ 
 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร ในฐานะประธานคณะอนุกรรมการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ประจํา
หน่วยเลือกตั้งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ แจ้งว่า เนื่องจากการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์ (ชุด พ.ศ.2554-
2556) เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2554 ท่ีผ่านมา มีคณะที่ไม่มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง จํานวน 5 คณะ ซ่ึงรวมถึงคณะสถาปัตย 
กรรมศาสตร์ ด้วย ทําให้ได้กรรมการสภาคณาจารยไ์ม่ครบทุกคณะ ทางสภาคณาจารย์ จึงได้กําหนดใหมี้การเลือกตัง้ 
กรรมการสภาคณาจารย์ ครั้งที่ 2 ขึ้น ในวันที่ 2 สิงหาคม 2554  ซ่ึงผลปรากฏว่า นายอธิป อุทัยวัฒนานนท์ เป็นผู้
ได้รับการเลือกตั้งให้เป็นกรรมการสภาคณาจารย์ จากคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จึงแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 4.3  การแต่งต้ังคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร ์
 

ประธานแจ้งว่า เนื่องจากคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
หลักสูตรปกติ และหลักสูตรโครงการพิเศษ ชุดเดิม ได้หมดวาระลงแล้ว เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 และทางคณะ
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ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องว่า เป็นอํานาจของคณบดีในการที่จะเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร
ชุดใหม่ ประกอบกับการทบทวนเพื่อปรับโครงสร้างองค์กรสายวิชาการภายในคณะยังพิจารณาไม่แล้วเสร็จ  ดังนั้น 
คณบดีจึงได้เสนอแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตร สถ.บ. สาขาวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ชุดเดิม ให้ทําหน้าท่ี
ต่อไปอีกวาระหนึ่ง โดยได้ปรับเพิ่มจํานวนกรรมการ 1 ราย และปรับเปลี่ยนผู้ทําหน้าท่ีเลขานุการของคณะกรรมการ 
เนื่องจากผู้ดํารงตําแหน่งเดิมได้โอนไปรับราชการต่างสังกัด  ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยขอนแก่น ท่ี 2910/2554 ลงวันที่ 
8 มิถุนายน 2554  และคําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 37/2554  ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2554   

อย่างไรก็ตาม ทางคณะได้รับทราบในภายหลังว่า คณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
ในคราวประชุมครั้งที่ 12/2549  เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2549 ได้เคยมีมติกําหนดวิธีการเพื่อให้ได้มาซ่ึงผู้ดํารงตําแหน่ง
ประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่างๆ  ดังนี้ 

1. คณะกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ได้มาจากอาจารย์ในหลักสูตรคัดเลือกกันเองโดยมีวาระการ
ดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

2.  ประธานกรรมการบริหารหลักสูตร ให้ได้มาจากกรรมการบริหารหลักสูตรคัดเลือกกันเอง โดยมี
วาระการดํารงตําแหน่งคราวละ 2 ปี 

และได้ทราบว่า คําสั่งคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ ท่ี 38/2551 ลงวันที่ 13 พฤษภาคม 2551 ซ่ึงได้
แต่งตั้งให้อาจารย์ของคณะเป็นอาจารย์ในหลักสูตรต่างๆ นั้น ได้สิ้นสุดระยะเวลาการมีผลบังคับใช้แล้ว ต้ังแต่วันที่ 
31 พฤษภาคม 2553  ดังนั้น จึงขอหารือที่ประชุมเพื่อให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ด้วย 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้ว มีมติเห็นชอบดังนี้ 
1.  มอบหมายให้คณะทํางาน ซ่ึงประกอบด้วย รองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ รองคณบด ี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา หัวหน้าสายวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์ ประธานกรรมการบริหารทุกหลักสูตร และ นาย
ธรรมวัฒน์ อินทจักร (กรรมการประจําคณะจากคณาจารย์ประจํา) ทําหน้าท่ีศึกษาและพิจารณาเสนอการทบทวน
เพื่อปรับโครงสร้างองค์กรสายวชิาการในคณะ ต่อคณะกรรมการประจําคณะ 

2.  ในระหว่างที่การปรับปรุงโครงสร้างองค์กรสายวิชาการของคณะ ตามข้อ 1. ยังไม่แล้วเสร็จ 
  1)  ให้การเป็นอาจารย์สังกัดหลักสูตรต่างๆ ยังคงถือปฏิบัติตามแนวปฏิบัติเดิมโดยอนุโลมไปพลาง

ก่อน ส่วนอาจารย์ท่านใดซ่ึงเดิมยังมิได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาจารย์สังกัดหลักสูตรใด เนื่องจากเพิ่งบรรจุใหม่หรือ
กลับจากลาศึกษาต่อ ก็อนุโลมให้เป็นอาจารย์สังกัดหลักสูตรที่อาจารย์ท่านนั้นมีภาระงานสอนมากที่สุดไปก่อน 

     2)  ให้ประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตร ท่ีได้รับการแต่งตั้งตามคําสั่งคณะสถาปัตยกรรม  
ศาสตร์/มหาวิทยาลัยขอนแก่น แล้ว ยังคงทําหน้าท่ีประธานและคณะกรรมการบริหารหลักสูตรต่อไปตามคําสั่งที่ได้รับ
แต่งตั้งนั้น  
 

 4.4  ภาระงานของอาจารย ์
 

นายธรรมวัฒน์ อินทจักร ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ซ่ึง
พบว่าจํานวนภาระงานของอาจารย์บางท่านมีมาก และบางท่านมีน้อย  จึงขอให้ทางคณะมอบหมายให้ผู้เกี่ยวข้องรับ
ไปพิจารณาการมอบหมายภาระงานรายบุคคลท่ีควรเกลี่ยกระจายให้เท่าเทียมกันด้วย 

 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

 4.5  หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง  
       พ.ศ.2554 

 



 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจําคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ คร้ังที่ 5/2554  เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม 2554  ฉบับรับรองแล้ว 

 

- 7 -

ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาริน บุญญาพุทธิพงศ์ ในฐานะประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสถาปัตยกรรม  
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบอุตสาหกรรม แจ้งว่า ทางหลักสูตรฯได้มีการประชุมจัดทําเอกสารหลักสูตร 
มคอ. (กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ) สําหรับหลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการ
ออกแบบอุตสาหกรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2554 เสร็จเรียบร้อยแล้ว  
 

มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 

เลิกประชุมเวลา   17.00 น.           
           

       
 (นางอโนชา  นนทคุปต์) 

          เลขานุการคณะกรรมการประจําคณะ 
 
นางอโนชา  นนทคุปต์ 
นางกาญจนา จันทรสมบัติ 
ผู้จดบันทึกการประชุม 


